
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๖ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 

 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ

ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม การขอให้ซ่อมแซมถนน การจราจรแออัด 

การเร่งรัดก่อสร้างถนนและการลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การขอขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร 

การเกิดอุบัติเหตุบนถนน การขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายจราจร การขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบน

ทางหลวงและสี่แยก ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ ขยะอิเล็กทรอนิกส์และการกำจัดขยะ การลักลอบ

ค้าน้ำมันเถื่อน ปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน ปัญหาการศึกษา โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง  

ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก การทุจริตกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือการศึกษา การประปาและการชลประทาน การประปา

อุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร ประตูระบายน้ำ การเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำ การขุดลอกคลอง ปัญหาการกัดเซาะ 

ที่ดินริมตลิ่ง ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ราคาวัวและสุกรตกต่ำ การขอให้แก้ไขภัยแล้ง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า  

ปัญหาน้ำท่วม การปล่อยน้ำเสียสารเคมี ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของประชาชน ปัญหาด้าน

สาธารณสุข เรื่องช้างป่า เรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  จากนั้น  

ได้ให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศแต่งตั้ง นายเศรษฐา  ทวีสิน  

เป็นนายกรัฐมนตรี 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

  

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

เป็นนายกรัฐมนตรี 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๖ 

 



๒ 
 

 
 

 ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุด 
วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายสุรินทร์  วรกิจธำรง  
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้แทนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการนำงานวิจัยมาใช้ได้จริง ลูกหนี้ค้างชำระ
ได้ส่งคืนคลังแผ่นดินครบถ้วนเรียบร้อย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง เงินอุดหนุน เรื่องการตั้งงบซ่อมบำรุง  
เรื่องเครื่องจักร การบริหารจัดการน้ำบาดาล ปริมาณคุณภาพน้ำ เรื่องโลกร้อนและภัยแล้ง การเข้าไปช่วยเหลือ
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาสำรวจ การเตรียมรับมือ El Nino และน้อมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  
ไปปรับปรุงต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้ นายจุฬา  สุขมานพ  

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายธัชพล  กาญจนกูล และนายธาริศร์   
อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผู้แทนจากสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม เลขาธิการคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
ขนาดใหญ่ สาเหตุความล่าช้าบางประการ ปัญหาการเตรียมพ้ืนที่ เรื่องสาธารณูปโภคและการส่งมอบพ้ืนที่ 
ความล่าช้าการเจรจากับผู้รับสัมปทาน การแก้ไขปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง รวมถึงการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมง การจ้างงานในพ้ืนที่ EEC การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนและพ้ืนที่  การจัดเวทีให้มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ประกาศเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเป็นการครอบคลุมทั้งนิคม การจัดการกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ การประเมินผลกระทบโครงการ 
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่องงบประมาณของ EEC รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการทำรายงานประจำปี 
ให้ครบถ้วน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ รองศาสตราจารยเ์จิมศักดิ์   
ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. รองศาสตราจารย์วิลาสินี  พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และผู้แทน 
จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๓ 
 

สมาชิกฯ อภิปราย  ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตอบชี้แจงในประเด็น 
เกี่ยวกับเงินสนับสนุนและการเงินให้เป็นในรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างเพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกสื่อที่เป็นสื่อสาธารณะ  
การลดระดับความสำคัญของ TV เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ดู แต่ Thai PBS ยืนหยัดที่จะเป็น TV เพ่ือข่าวสารสาระ 
ของประชาชน ระบบตลาด การโฆษณา ข้อดีของ Thai PBS ความเป็นกลางของการทำสื่อ สถานการณ์วิกฤติ 
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดวิกฤติดิน ฟ้า อากาศ ภัยพิบัติ โลกร้อน วิกฤติการเมือง วิกฤติอาชญากรรมข้ามชาติ 
ประชาชนมาเลือกดูเพราะเชื่อถือได้  ส่งเสริมให้เกิดสื่อ Online ที่ยึดจรรยาบรรณจริยธรรม เป็นสื่อสาธารณะ
แห่งแรกในภูมิภาค ASEAN และปรับองค์กรให้เป็น Digital Transformation พร้อมปรับปรุงและพัฒนา 
สื่อสาธารณะนี้ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และผู้แทนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการทำนโยบายแบบขาดดุล การทำช่อง ALTV  
ด้วยงบประมาณแบบคุ้มต้นทุน การให้บริการ Online ครบทุกรูปแบบ ส่งเสริม Soft Power ที่จะไปสู่ Global 
Market กรรมการนโยบายมีมติให้ฝ่ายบริหารของ Thai PBS ทำงบเข้าสู่สมดุลให้ได้ภายในปี ๒๕๖๘  
เรื่องงานวิจัยฉบับเล็กเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับใหญ่มีกระบวนการศึกษาและจากภาคสังคมทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายประสิชฌ์   
วีระศิลป์ และนายโมกุล  โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 
 สมาชิกฯ อภิปราย รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับสินเชื่อ Franchise ให้คำแนะนำ ทาง SME D Bank เป็นรูปแบบ 
ในทางธุรกิจก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น แนวทางให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกับ 
Franchisor เรื่องการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ เช่น ธุรกิจที่เป็น Startup ธุรกิจในกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต  
และแนวทางในการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการในการร่วมลงทุนทีม่ีศักยภาพ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

  
เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๘ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


